

# Chi phí chữa bệnh trĩ ở Hà Nội và khám trĩ

Bệnh trĩ nên được khám kỹ càng cùng với điều trị sớm để tăng nhẹ nhàng, hạn chế nhằm bệnh nặng gây ra tác động đi đến sức khỏe cùng cuộc sống. Lúc nên đi khám kỹ lưỡng trĩ, bạn có thể lựa chọn những phòng khám, cơ sở y tế uy tín sau đây.

Bệnh trĩ (lòi dom) là bệnh khó khăn nói đối với rất nhiều người. Việc e ngại, không cách điều trị sớm khiến bệnh trở cần nguy hại, gây ra hệ lụy nặng nề: tắc mạch bệnh trĩ nội cùng ngoại, bệnh trĩ sa nghẹt, vi khuẩn, nguy cơ ung thư đại trực tràng,...

Để điều trị trĩ dễ dàng, người mang bệnh phải quyết định [Địa chỉ chữa bệnh trĩ](#) chất lượng có chuyên khoa tiêu hóa và đội ngũ bác sĩ giỏi, thiết bị đầy đủ.

## *Trĩ là gì?*

Trĩ là Giai đoạn căng giãn của Những tĩnh mạch ống hậu môn Tại vì ứ trệ tuần hoàn Gây. Đây là Dạng bệnh hậu môn - trực tràng phổ biến Hiện nay. Mặc dù bệnh không Tác động Đến Tính mạng Tuy nhiên Gây nên Phần lớn Tác động Đi đến cuộc sống Cùng với Sinh hoạt hàng ngày.

Tác nhân Có thể Tại vì áp lực Khu vực bụng quá mức Tại vì đứng hoặc ngồi trong Thời điểm dài, béo phì, Mang thai Cùng với táo bón kéo dài....

Các [tư vấn bệnh trĩ](#) Triệu chứng Cùng Hiện tượng bao gồm: Đau dai dẳng, sưng, Ngứa, Nóng rát Cùng với Ra máu Tại Vùng hậu môn.

Đang có Rất đông Hướng Cách chữa Trĩ được Áp dụng hiện nay: Mật cân bằng chế độ ăn Dùng Sinh hoạt, Sử dụng thuốc, Thủ thuật xâm lấn tối thiểu, Tiểu phẫu. Trong đó kết hợp Chữa trị không xâm lấn Cùng thắt Vòng cao su Đang có Nhanh chóng cao trong Chữa Trĩ nội độ I-II Chảy máu.

## 2. Phân Chủng Trĩ.

\* Trĩ được phân thành hai loại:

Bệnh trĩ nội: Là Những khối phồng (búi trĩ) phát triển bên trong hậu môn trên đường lược. Bạn Có thể không nhìn Bất gặp hoặc cảm Bất gặp chúng, Đôi Lúc chúng Có nguy cơ lòi ra Phía ngoài qua hậu môn thành Đã từng búi.

Bệnh trĩ ngoại: Là Những khối phồng phát triển Ngoài hậu môn dưới đường lược. Bạn Có thể nhìn Thấy Cùng với Phát hiện được chúng, cũng Đang có Khi Tại dưới lớp da không nhìn Bất gặp. Bệnh trĩ ngoại Đôi Khi Mắc huyết khối Gây nên tắc mạch Cùng với vô Cùng với Đau.

\* Bệnh trĩ được chia thành 4 cấp độ:

Độ 1: là Mức độ búi Trĩ nhỏ bên trong hậu môn Và không nhìn Thấy được.

Độ 2: Trĩ nằm bên trong hậu môn Song sa ra Phía ngoài ống hậu môn Khi Đi cầu Cùng tự co lên, Có khả năng Gây ra Rát Cùng Chảy máu.

Độ 3: Trĩ sa ra Bên ngoài hậu môn Khi Đi vệ sinh không tự co, Phải Sử dụng tay đẩy vào.

Độ 4: sa ra Bên ngoài không thể ấn vào được.

Nguyên nhân Gây nên Trĩ

Nguyên do chính xác Gây nên bệnh Hiện giờ chưa được xác định Chi tiết Và Đều được phát triển Tại Các Người có bệnh Đang có Các yếu tố thuận lợi làm Nâng cao áp lực trong trực tràng Gây nên chèn ép vào Đội ngũ tĩnh mạch Vùng hậu môn, làm cản trở máu tĩnh mạch trở về Cùng với Do vậy máu tĩnh mạch đọng lại Cùng với tĩnh mạch giãn ra tạo thành búi Bệnh trĩ. Búi Bệnh trĩ này sẽ to dần lên Cùng với thời ra Bên ngoài Nếu như Những yếu tố này tiếp diễn.

Các yếu tố thuận lợi bao gồm:

Độ tuổi

Táo bón mãn Tính hoặc tiêu chảy

Thời gian Mang thai

Di Truyền

Đi vệ sinh Khó, Phải rặn Rất đông

Chức năng đường ruột kém, Đều Cần Sử dụng thuốc nhuận tràng, thụt hậu môn

Ngồi Đi vệ sinh quá lâu trong nhà Tắm (đọc sách báo ...)

Các Hiện tượng CỦA Bệnh trĩ

Nếu bạn Gặp Nỗi Những Hiện tượng Dưới đây, bạn Có thể đang Bị mắc trĩ:

Ra máu Khi Đi ngoài

Nỗi Các khối thối ra Ngoài Khi Đi cầu

Ngứa ngứa Khu vực hậu môn

Đau đốn

Mọc Các khối cứng nhỏ Ở rìa hậu môn

### **[Chi phí chữa bệnh trĩ ở Hà Nội](#)**

<https://onhealth.vn/>

<http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=8039>

<http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4881>

<http://bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5682>

<http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=125275>

<http://www.benhvienvinhchau.com/Default.aspx?tabid=120&ch=4954>

<http://www.ytephunghiiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4946>

<http://trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=4715>

<http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=6039>

<http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=128270>

<http://tтыcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=51002>

<http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=5595>

<http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5746>

<http://tтыtapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5239>

<https://imcc.usm.my/usmi/question/chua-benh-tri-bao-nhieu-tien-va-kham-tri/>

<https://clib.psu.ac.th/memory/question/chi-phi-cat-tri-va-chua-benh-tri-o-ha-noi/>

<https://www.med.tu.ac.th/researchoffice/?dwqa-question=cat-tri-bao-nhieu-tien-va-phong-kham-tri-tai-ha-noi>

<https://ask.parisbytrain.com/question/chi-phi-chua-benh-tri-va-kham-benh-tri/>

<https://winemakermag.com/question/cat-tri-mat-bao-nhieu-tien-va-kham-benh-tri-2>

<http://sfaa.sheridanc.on.ca/question/chi-phi-cat-tri-va-kham-benh-tri/>

<http://sparechangenews.net/question/chi-phi-chua-benh-tri-o-ha-noi-va-chua-benh-tri-o-ha-noi/>

<https://dps.wu.ac.th/?dwqa-question=cat-tri-het-bao-nhieu-tien-va-phong-kham-chua-benh-tri>

<https://portal.sumdu.edu.ua/question/cat-tri-bao-nhieu-tien-va-chua-benh-tri-o-ha-noi>

<http://personnel.mfu.ac.th/?dwqa-question=cat-tri-mat-bao-nhieu-tien-va-phong-kham-chua-benh-tri>

<https://blogs.nmit.ac.nz/showcase/question/cost-of-hemorrhoids-treatment-and-hemorrhoid-examination/>

<https://carit.rmutk.ac.th/?dwqa-question=how-much-does-hemorrhoidectomy-cost-in-hanoi>

<https://www.moe.gov.tt/question/how-much-does-hemorrhoidectomy-cost/>

<https://quemcoruja.com.br/question/how-much-does-hemorrhoidectomy-cost-and-hemorrhoid-clinic/>

### ***Lúc nào Người mang bệnh Bệnh trĩ Nên Tới bệnh viện?***

“Hậu môn là “cửa ngõ” cuối Cùng của hệ tiêu hóa. Toàn bộ căn bã Từ Thức ăn sẽ được cơ thể Đào thải qua hậu môn. Nếu như “cánh cửa” cuối Với này Bị mắc “chật hẹp”, “hư hỏng” sẽ Ảnh hưởng Đi đến Quá trình thải phân, Gây áp lực lên trực tràng Và Có nguy cơ Gây Chủ yếu Hệ lụy xấu cho đường tiêu hóa.

Bác sĩ Thái khuyên, người dân Cần Đi Cơ sở y tế Khám cẩn thận Tức khắc Lúc Cảm nhận Các Triệu chứng của Bệnh trĩ Nhằm được Trả lời, Biện pháp dẫn chế độ ăn Dùng, Điều trị theo toa thuốc Ở nhà trong Mức độ Trĩ nhẹ. Với Cấp độ Bệnh trĩ nặng, Người mang bệnh Cần Phẫu thuật hoặc làm Các Tiểu phẫu Căn bỏ búi Bệnh trĩ, đồng thời Cách điều trị bằng thuốc kê đơn Tại Bệnh viện.

Trong Tình huống Biến chứng nặng như Gây Ra máu thành tia, hậu môn Có Dấu hiệu hoại tử, hậu môn kích thích Cảm giác đau, Bông rít, Khó khăn Hoạt động, Người mắc bệnh Phải Đến Liên Trung tâm y tế Để được Chuyên gia

can thiệp kịp thời. Người nhiễm bệnh Tuyệt đối không được tiếp tục tự Chữa Ở nhà Vì Có thể Gây ra Tác hại Đi đến Tiêu chí mạng.

## Những Hướng Chữa trị Trĩ

Người bị bệnh Có thể được Chuyên gia chỉ định hoặc Chọn lựa Biện pháp Trị Trĩ theo đề xuất của Bác sĩ như sau:

### 1. Những Biện pháp Điều trị Thường xuyên Dùng Tại Bệnh viện

Thắt dây cao su: Bác sĩ tư vấn Áp dụng dây cao su Để thắt gốc búi Trĩ, Như sau 1 tuần búi Trĩ sẽ khô Và rụng khỏi hậu môn. Thủ thuật này chỉ Áp dụng cho Trĩ nhẹ.

Chích xơ: Bác sĩ sẽ tiêm hóa chất vào mô Bệnh trĩ Nhằm làm teo búi Bệnh trĩ.

Hướng Tiểu phẫu Longo: Bác sĩ Thủ thuật cắt Cùng treo búi Bệnh trĩ bằng một Căn máy chuyên dụng. Tiểu phẫu này ít Đau Và Thời điểm phục hồi nhanh.

Phẫu thuật trĩ kinh điển: Thường Dùng cho Các Tình huống Trĩ hỗn hợp (cả Trĩ nội Cùng với Bệnh trĩ ngoại) hay Người bị bệnh Có da thừa Số nhiều, Bệnh trĩ Hệ lụy tắc mạch, sa nghẹt. Nguyên lý này Sinh ra vết thương Vùng hậu môn, Phải Thời gian vài tuần Để lành hẳn Cùng với Gây ra Đau đớn. Nhưng, Bây giờ Có nguy cơ Dùng dao siêu âm Phẫu thuật trĩ Để Phòng ngừa phồng mô Và Đau đớn Sau mổ.

### 2. Phương hướng Chữa trị Bệnh trĩ Ở nhà

Ăn Thực phẩm giàu chất xơ. Ăn Hầu như trái cây, rau củ Và ngũ cốc nguyên hạt.

Dùng thuốc bôi hoặc thuốc cải thiện tuần hoàn máu.

Thường ngâm hậu môn trong nước ấm Khoảng 10 15 phút mỗi lần, 2-3 lần một ngày.

Phòng tránh vận động nặng, ngồi hoặc đứng lâu.

Có thể Sử dụng thuốc Giảm Cảm giác đau acetaminophen, aspirin hoặc ibuprofen Khi Có Quá trình đồng ý của Bác sĩ.

### Phương hướng dẫn Ngăn ngừa Trĩ

“Tỷ lệ Người bị bệnh Trĩ Tại Việt Nam Hiện nay ngày càng Tăng, Lý do Số đông Tới Khoảng chế độ ăn Uống Cùng với thói quen ngồi Rất nhiều, ít vận động. Nhằm Kiểm chế Trĩ, người dân Cần phải Chú tâm Đi Việc ăn Sử dụng khoa học Với chế độ ăn giàu chất xơ, Sử dụng đủ 2-3 lít nước mỗi ngày; Phòng ngừa ăn cay, nóng, Uống rượu, cà phê;

Phòng tránh Vấn đề ngồi quá lâu, Thay thế vào đó Phải đứng dậy Tới lại 30 phút một lần Nếu bạn làm Việc văn phòng; duy trì thói quen vận động, luyện tập thể thao; không mặc quần quá chật; đừng Nhắm táo bón kéo dài, nhất là Chị em mang thai” Bác sĩ chuyên khoa Thái khuyên.

Tìm hiểu Bệnh trĩ Cần phải ăn Cùng kiêng ăn gì? Ngoài Thực hiện Các Phương hướng Chữa Bệnh trĩ Cần kết hợp Cùng chế độ ăn Sử dụng Cùng Phải kiêng Một vài thứ Để bệnh Đang có thể được cải thiện hơn.

Những Thắc mắc Thường Gặp về Bệnh trĩ

Chuyên gia Thái chia sẻ: “Trong Quá trình Khám kỹ càng Và Chữa, chúng tôi Thấy Nhiều Thắc mắc của người dân về Trĩ. Tôi xin được Tư vấn Các Bản khoản theo Đã từng Câu hỏi Cụ thể như sau:

1. Bệnh trĩ Đang có Tác động Đi tới sinh sản không?

Xin Tư vấn, Bệnh trĩ là bệnh lý về tiêu hóa Qua đó không Gây ra Ảnh hưởng Đến Nguy cơ sinh sản.

2. Trĩ Có Lây lan không?

Trĩ không Vì Những Chủng Nhiễm trùng, Vi rút Lây Gây nên Cần phải đây không Phải là bệnh Truyền nhiễm.

3. Trĩ Đang có Tác hại không?

Trĩ là bệnh lý lành Đặc điểm, Nhưng Nếu không được Điều trị kịp thời Có thể Hình thành Các Hệ quả Nguy hiểm. Thí dụ như Biến chứng hoại tử búi Trĩ, Nếu không được can thiệp sớm Có nguy cơ Gây ra Khuẩn Truyền nhiễm rộng Khu vực hậu môn Và Gây Virus máu.

4. Bệnh trĩ Đã có di Lây lan không?

Trĩ không di Lây truyền Song trong một gia đình Có khả năng Đã có xu Cách Với Bị mắc Bệnh trĩ Bởi thói quen ăn Uống Và Hoạt động Tương tự nhau.

5. Bị mắc Trĩ Có kiêng Quan hệ không?

Người có bệnh Trĩ vẫn Quan hệ tình dục Thông thường, Tuy nhiên bạn Cần phải Ngăn chặn Quan hệ qua đường hậu môn hoặc Ngăn chặn Tiến hành Những tư thế Quan hệ Gây nên áp lực lên hậu môn.

6. Khám kỹ lưỡng Trĩ Tại đâu?

Hiện tại Đang có Rất đông [Chữa bệnh trĩ ở Hà Nội](#) Và Bệnh viện mà người dân Có nguy cơ Tới Kiểm tra. Song, Tốt nhất, bạn Cần phải Đến Các Trung tâm y tế Đã có Bác sĩ tư vấn giỏi Trình độ, giàu Kinh nghiệm Nhằm được Nhận

diện Cùng Tư vấn Biện pháp Chữa trị Hiệu quả, Khắc phục Biến chứng. Tuyệt nhiên, Nếu Cơ sở y tế Có Thiết bị Hiện đại càng tốt, Bởi vì Các máy móc khoa học, Tiên tiến sẽ Chăm nom Điều trị tốt hơn, rút ngắn Thời kỳ nằm viện, Hạn chế Phí Chữa trị Cùng với mau lành vết thương.

### ***Lưu ý Lúc Điều trị Trĩ***

Trĩ Nên được Kiểm tra sớm Cùng Chuyên gia chuyên khoa hậu môn trực tràng.

Tùy theo Tình hình tổn thương của Trĩ mà Đã có Nguyên lý Điều trị thích hợp.

Hệ lụy Bệnh trĩ cấp Tính Có khả năng là Cảm giác đau, Vi khuẩn, Xuất huyết Và bí tiểu. Bệnh trĩ càng lâu không can thiệp Điều trị thì Hệ quả muộn càng Khó khăn kiểm soát.

Không Nên Là do [Chi phí cắt trĩ](#) Cùng với tự ti là bệnh Ở Khu vực kín Nên ngại ngùng Lúc Đến Khám cẩn thận.

#### 3.1. Khi Bị mắc Trĩ Cần phải ăn gì?

Trĩ rất phổ biến, Song mỗi chúng ta Có khả năng tự Ngăn chặn bằng Phương hướng Đang có thói quen ăn Sử dụng, Quan hệ khoa học: Uống thêm nước, Đi đại tiện đúng giờ Phòng ngừa ngồi lâu , không Cần lạm dụng rượu bia Cùng đồ cay nóng,... Việc này cũng Sử dụng Để Hạn chế Hiện tượng Bệnh trĩ, Chăm nom Trị bệnh.

#### 3.2. Ăn Đa phần Đồ ăn chứa chất xơ

Những Thực phẩm được khuyên Dùng gồm: Ngũ cốc nguyên cám (lúa mạch, lúa mì, ngô, gạo lứt, kê, lúa mạch đen, yến mạch,...), trái cây, rau củ,... Giúp Tăng khối lượng phân, mềm phân.

#### 3.3. Dùng Đa phần nước

Cần phải Sử dụng 2 lít nước mỗi ngày Với Các chất lỏng Không bình thường, trừ rượu bia Nhằm Hỗ trợ tiêu hóa Cùng làm mềm phân.

#### 3.4. Trĩ ăn trái cây, hoa quả gì phù hợp?

Hàng ngày Mọi người Nên ăn đủ lượng chất xơ được khuyến cáo là 25gr mỗi ngày Cùng nữ Cùng với 40gr mỗi ngày Cùng với nam. Bổ sung thêm hoa quả như chuối đu đủ, bưởi,... Sẽ Giúp cho cải thiện Hiện tượng, Hạn chế Ra máu búi Bệnh trĩ Nhanh chóng.

Có khả năng Dùng Các sản phẩm Đồ ăn chức năng Bổ sung chất xơ Giúp phân mềm Cùng với Đi ngoài Luôn đặn mỗi ngày hơn.

### 3.5. Cố gắng Đại tiện Luôn đặn & không rặn mạnh Lúc Đi cầu

Vấn đề tạo thói quen Lúc Đi vệ sinh là Cần thiết, Phải Đi ngoài Tức khắc Khi Có cảm giác Bị mắc, Là do Vấn đề nhện khiến phân giữ lại lâu trong trực tràng Cùng với hậu môn, trực tràng sẽ dần hấp thu nước trong phân khiến phân khô cứng, ú đọng Và Khó khăn Đi đến hơn.

Vấn đề càng cố gắng rặn mạnh Khi Đi vệ sinh sẽ tạo áp lực lớn lên tĩnh mạch Ở trực tràng dưới, khiến búi Trĩ càng dễ Chảy máu Cùng với phình to. Phải Phòng ngừa Vấn đề đọc báo xem máy Đặc điểm điện thoại di động Khi Đi WC

Tập thể dục mỗi ngày là Quan trọng Nhằm Phát huy sức khỏe, ngừa táo bón Cùng Giảm áp lực lên tĩnh mạch, Đặc biệt là Những người Nên Thường đứng hay ngồi lâu

### 3.6. Kiểm chế ngồi quá lâu

Ngồi quá lâu, Tuyệt nhiên trên bồn cầu sẽ Gây áp lực lớn lên tĩnh mạch Tại hậu môn, khiến Trĩ nặng thêm. Nếu như Vì Tính chất công Vấn đề, hãy cố gắng Điều vận động, vừa Kiểm chế Bệnh trĩ vừa tốt cho xương cột sống.

Hiện tượng của Trĩ không quá Khó Để Chẩn đoán. Tuy nhiên Hầu hết Luôn Bị Người bệnh chủ quan bỏ qua hay chủ quan nghĩ Có khả năng tự Chữa trị Ở nhà. Những Biểu hiện Đặc thù là Chảy máu hậu môn Phía ngoài Trĩ Có thể Từ Đa số bệnh lý Nguy hại Khác thường Nên Phòng tránh như polyp đại trực tràng, ung thư ống hậu môn, ung thư đại trực tràng,... Lúc Bắt gặp Những Vướng mắc về Bệnh trĩ, bạn Có nguy cơ liên Cùng với [chất lượng phòng khám Thái Hà](#) Để được Các Bác sĩ tư vấn giàu Chuyên môn về lĩnh vực này Chăm nom.

<https://www.tgod.org.tr/question/how-much-does-hemorrhoidectomy-cost-and-hemorrhoid-examination/>

<https://cima-afrique.org/question/treatment-how-much-hemorrhoid-treatment-and-hemorrhoid/?lang=en>

<https://profitreloaded.com/question/how-much-does-hemorrhoidectomy-cost-in-hanoi/>

<https://orlandoamphitheater.com/question/how-much-does-hemorrhoidectomy/>

<https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/fileattach/dvc2/DinhKemHoSo/2022-01/RSexGAYOUy4zd4Cxdia-chi-kham-tri-9.htm>

[https://tiepdan.quangbinh.gov.vn/web/quantri/tim-kiem?p\\_p\\_id=PublicProjectpolicy\\_WAR\\_onedoorportlet&p\\_p\\_lifecycle=2&p\\_p\\_state=pop\\_up&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_resource\\_id=ViewPDFMozillaController&p\\_p\\_cacheability=cacheLevelPage&\\_PublicProjectpolicy\\_WAR\\_onedoorportlet\\_documenttype=7&\\_PublicProjectpolicy\\_WAR\\_onedoorportlet\\_documentattachid=288](https://tiepdan.quangbinh.gov.vn/web/quantri/tim-kiem?p_p_id=PublicProjectpolicy_WAR_onedoorportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=ViewPDFMozillaController&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_PublicProjectpolicy_WAR_onedoorportlet_documenttype=7&_PublicProjectpolicy_WAR_onedoorportlet_documentattachid=288)

<https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/qbportal/File/bt122.pdf>



[https://dichvucong.dienbien.gov.vn/documents/10180/15795303/1.009334.004\\_V1\\_25302.pdf](https://dichvucong.dienbien.gov.vn/documents/10180/15795303/1.009334.004_V1_25302.pdf)

[https://dvctt.thaibinh.gov.vn/ttl/34/2022/01/bt130\\_1641548207.pdf](https://dvctt.thaibinh.gov.vn/ttl/34/2022/01/bt130_1641548207.pdf)

<https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=6089>

<http://nhontrach.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=10597>

<https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=phong-kham-chua-benh-tri-va-cat-tri-bao-nhieu-tien>

<https://sgtvt.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=4580>

<https://www.paperpage.in/read-blog/42068>

<https://bigkis.com/read-blog/40332>

<https://www.easyfie.com/read-blog/822117>

[https://www.larche.org/en/web/liferay/extranet/-/message\\_boards/message/3395725](https://www.larche.org/en/web/liferay/extranet/-/message_boards/message/3395725)

<http://www.amchp.org/Calendar/Lists/MCH%20Events/DispForm.aspx?ID=763>

<https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?&ID=11226>

<https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=/Foros/Lists/Discusion+de+comunidad/chuabenhtribaonhieutien>

<https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11952>

<https://congdongxahoi.reblog.hu/phong-kham-tri-tai-ha-noi-va-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien>

<http://sodulich.tphcm.gov.vn/web/suckhoexanh/health/-/blogs/kham-benh-tri-va-chua-benh-tri-mat-bao-nhieu-tien>

<https://groups.google.com/g/phongkhamhanoi/c/Bw-i-Ft3fNo>